

Số: /TB-SCT  
V/v thông báo, đăng ký tham  
dự Diễn đàn quốc gia phát  
triển kinh tế số và Xã hội số  
lần thứ II.

Đồng Nai, ngày tháng năm

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 4369/BTTTT-KTS&XHS ngày 14/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và Xã hội số lần thứ II (*văn bản điện tử đính kèm*).

Để sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong lộ trình phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức *Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II*, thời gian trong 02 ngày từ 13 - 14 tháng 11 năm 2024 tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với chủ đề **“Sáng tạo ứng dụng số vào các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động”**. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mang giá trị tri thức cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch tổ chức, Diễn đàn gồm 01 Phiên Toàn thể dự kiến do Lãnh đạo Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông đồng chủ trì với quy mô khoảng 500 đại biểu tham dự; 03 phiên chuyên đề với quy mô mỗi phiên khoảng 150 đại biểu. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn, sẽ có hoạt động triển lãm về các ứng dụng công nghệ cho phát triển kinh tế số trong các lĩnh vực như: sản xuất, thương mại điện tử, ngân hàng, dịch vụ, tài chính, an toàn thông tin....

(Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex Hotel New City, B2 Đường Hùng Vương, Phú Chánh, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Sở Công Thương thông báo đến các phòng, đơn vị biết, tham gia các hoạt động Diễn đàn và Triển lãm của sự kiện, lịch trình cụ thể được đính kèm theo Công văn số 4369/BTTTT-KTS&XHS ngày 14/10/2024.

Đề nghị các phòng, đơn vị cử nhân sự tham gia Diễn đàn, lập danh sách gửi về Văn phòng Sở **trước 11h00 ngày 05/11/2024** để tổng hợp danh sách gửi Bộ Thông tin và Truyền thông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - BGĐ Sở;
  - Lưu: VT, VP.
- thuytt

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Cường**

